



ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
เรื่อง แผนเผชิญเหตุและแผนการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2565

ด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร เป็นสำคัญ โรงเรียนขอประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 ดังนี้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

1. สำหรับระดับประถมศึกษา ในกรณีที่โรงเรียนได้รับรายงานยืนยันผู้ติดเชื้อในห้องเรียนมากกว่า 2 ราย หรือขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ ห้องเรียนนั้นยังคงเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ตามปกติ แต่เพื่อให้ผู้ปกครองคลายความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนจึงได้มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่ติดเชื้อโควิด-19 รูปแบบ Hybrid ในรูปแบบการเรียน Online ผ่าน MS Teams โดยใช้ตารางเรียนปกติ

สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อให้พักรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ และให้ติดตามงานจากครูประจำชั้น โดยทางโรงเรียนจะไม่นับเป็นวันลาหากมีการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ

2. สำหรับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล ในกรณีที่โรงเรียนได้รับรายงานยืนยันผู้ติดเชื้อในห้องเรียนมากกว่า 2 ราย หรือขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ ห้องเรียนนั้นยังคงเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ตามปกติ แต่เพื่อให้ผู้ปกครองคลายความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนจึงได้มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่ติดเชื้อโควิด-19 รูปแบบ On-hand / On-demand ทาง MS Teams สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อให้รักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ

3. โรงเรียนพิจารณากำหนดระยะเวลาในการจัดรูปแบบการสอนแบบ Hybrid / On-hand / On-demand ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และจะประกาศให้ผู้ปกครองทราบ

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน และบุคลากร

1. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรการป้องกันโรคฯ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2. ส่งผลการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี ATK โดยตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนการเข้าเรียนหรือปฏิบัติงานตามการประเมินสถานการณ์ หรือประกาศของโรงเรียน

3. กรณีนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน เป็นผู้ติดเชื้อ ให้รายงานการติดเชื้อทางช่องทาง Line Official ของโรงเรียน ทันทีหลังตรวจพบเชื้อ โดยระบุข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ห้องเรียน ระบุสาเหตุการติดเชื้อ (ถ้าทราบ) วันที่มาเรียน หรือทำงานเป็นวันสุดท้าย เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังต่อไป ผู้ติดเชื้อให้เข้ารับการรักษาตามระบบ และสามารถกลับเข้าเรียนหรือปฏิบัติงานได้ตามคำแนะนำของแพทย์

4. กรณีที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ควรแจ้งข้อมูลให้คุณครูประจำชั้น หรือผู้บังคับบัญชา และโรงเรียนทราบทันที โดยให้สังเกตอาการตนเอง โดยไม่ต้องกักตัว และทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 1 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือหลังจากทราบว่าบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อ และตรวจ ATK ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ถัดจากการตรวจ ATK ครั้งที่ 1 เป็นเวลา 3 วัน และ 5 วัน ตามลำดับ โดยแจ้งผลการตรวจ ATK ผ่านระบบ

ในกรณีที่บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อ ขอความอนุเคราะห์หยุดเรียนเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน เมื่อครบกำหนดให้ตรวจ ATK และส่งผลเข้าระบบ หากผลเป็นลบ สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ

5. โรงเรียนมีการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการอบไอโซนฆ่าเชื้อในห้องเรียนเป็นประจำทุกวัน รวมถึงการทำความสะอาดแบบลึกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสต่าง ๆ ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการคัดกรองด้วย ATK ในห้องที่มีความเสี่ยง และมีการสุ่มตรวจนักเรียนและบุคลากรเป็นระยะ และมีรายงานให้ผู้ปกครองรับทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด โรงเรียนจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในคราวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565



(ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

.....
ข้อมูลอ้างอิง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนที่ 1/2565. ที่มา : <https://apps.hpc.go.th/dl/web/upFile/2022/05-5037-20220510102429/94381362ba15d2b>

ศบค.เคาะลดกักตัว 5 วัน หาเชื้อด้วย ATK อนุมัติมาตรการเปิดเทอม 5-11 ปี ฉีดวัคซีนไม่ตรงเป้า 5.1 ล.คน. ที่มา : <https://mgronline.com/politics/detail/9650000038373> วันที่ 15 พฤษภาคม 65.

คกก.โรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบลดวันกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเหลือ 5 วัน ที่มา : <https://workpointtoday.com/covid-274/> วันที่ 15 พฤษภาคม 65.